

Số:13/TB-UBND

Kỳ Sơn, ngày 15 tháng 02 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19**

Hiện nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn xã diễn biến hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trên cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm, nhất là có học sinh trường tiểu học, trung học Kỳ Sơn bị dương tính với SARS-CoV-2. Tính từ kỳ nghỉ tết nguyên đán đến ngày 15/02/2021 trên địa bàn có 31 ca dương tính, có 6 ca đã khỏi bệnh, hiện đang cách ly, điều trị tại nhà có 25 ca (gồm: bà: Nguyễn Thị Thanh, chị Trần Thị Nhuận, em Hồ Thị Quỳnh Anh, em Hồ Tùng Quân thôn Mỹ Tân; anh Nguyễn Văn Lạc, bà Hoàng Thị Bân thôn Sơn Trung 2; Chị Văn Thị Hương, chị Nguyễn Thị Việt, em Dương Thị Bảo Thi thôn Mỹ Lợi; em Trương Quang Đạt; Đậu Thanh Nam thôn Sơn Trung 2; em Nguyễn Hồ Thảo Ly; Nguyễn Hà Giang thôn Sơn Trung 1; em Hồ Nguyễn Gia Hưng, Hồ Nguyễn Bảo Long, em Phạm Thị Quỳnh Na; em Nguyễn Hoàng Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Hiền, anh Lê Quang Triều, anh Phan Gia Mạo thôn Sơn Bình 2; em Phạm Nguyễn Ka Ninh, Phạm Bảo Châu, em Phạm Anh Thư thôn Mỹ Lạc; anh Dương Văn Tuấn, chị Dương Thị Sen thôn Mỹ Thuận).

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát dịch, đảm bảo sức khỏe cho người dân, an toàn tuyệt đối. UBND xã Kỳ Sơn đề nghị bà con nhân dân thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện công tác khai báo y tế khi công dân về, đến trên địa bàn xã và thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà...theo quy định.

2. Mọi người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch không hoang mang, tuy nhiên tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Hạn chế tập trung nơi đông người; hạn chế số lượng người tham gia đám cưới, đám giỗ, liên hoan, tang lễ, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ y tế. Đặc biệt khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở... báo ngay cho trạm y tế xã, thực hiện test nhanh sàng lọc để phát hiện dịch bệnh kịp thời.

3. Tiếp tục tạm dừng hoạt động dịch vụ: Karaoke, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng. Các hoạt động tập trung trong nhà không quá 50 người tham gia, 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đối với những gia đình có tổ chức sự kiện, đám cưới nên tạm hoãn tổ chức, nếu tổ chức phải lên trực tiếp UBND xã để làm cam kết số lượng người và không vượt quá 50 người tham gia.

4. Những trường hợp có tiếp xúc với F0 liên hệ ngay trạm y tế xã để khai báo, thực hiện test sàng lọc và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. Nếu để xảy ra lây nhiễm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Trên đây là Thông báo của UBND xã Kỳ Sơn về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các công dân trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc các nội dung thông báo này./.

***Nơi nhận:***

- BCĐ phòng chống dịch xã;
- 8 thôn;
- Lưu: VT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Lam Hồng**